
“...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของการพูดและการกระทำ เพราะกิจที่จะทำคำที่จะพูดทุกอยางลวนสำเร็จมาจากความคิด 

การคิดกอนพูดและกอนทำจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคำพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการกระทำที่ไมถูกตอง...”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วันที่  ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๔๐

ปที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓๗ ประจำวันที่ ๑๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

จนัทรเกษม ปลกูสกัสายพนัธ์พระราชทาน
ถวายพ่อหลวง เถลิงถวลยัราชสมบตั ิ๗๐ ปี   

คณะเกษตรและชวีภาพ ด�าเนนิการปลกู “กล้าสกั 
สายพันธุ ์มเหสักข์ - สายพันธุ ์สยามินทร์” กล้า
สักพระราชทาน ในโครงการ “รวมใจภักด์ิ ปลูก
มเหสักข์ - สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู ่หัว” เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ 
เถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมนทร์ บุญเจือ คณบดี
คณะเกษตรและชีวภาพ กล่าวว ่า ในฐานะที่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นหน่วยงาน
หนึ่งที่น้อมร่วมถวายความจงรักภักดีและสนอง
พระราชด�ารใินโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมอนัเนือ่ง
มาจากพระราชด�าริ มูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(มูลนิธิ อพ.สธ.) จึงมีความประสงค์จัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 
เนือ่งในโอกาสมหามงคลเสดจ็เถลงิถวลัยราชสมบตัิ 
ครบ ๗๐ ปี 

“กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนประชาชนทุก

ภาคส่วนได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วัในการปลกูมเหสักข์ – สกัสยามนิทร์  
อันเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการด�าเนินงาน
โครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ – สัก
สยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” 
คณบดีฯ กล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมนทร์  กล่าวต่อว่า 
นอกจากกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ยังเปิดโอกาส
ให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจน
ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัในการปลกูมเหสกัข์ 
– สักสยามินทร์ อันเป็นการสนับสนุนกิจกรรม
การด�าเนินงานโครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูก
มเหสักข์ – สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว” ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิง
ถวลัยราชสมบตั ิครบ ๗๐ ปี อกีหนึง่กจิกรรมด้วย 

“การปลูกต้นกล้ามเหสักข์ – สักสยามินทร์ 
ได้ใช้พืน้ทีข่องศนูย์การศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏั
จันทรเกษม – ชัยนาท ประมาณ ๑ ไร่ โดยการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร ่วมกับ 
ส�านกังานเขตจตจุกัร และ ส�านกังานเขตลาดพร้าว 
ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางด้านบรกิาร
วิชาการและการวิจัย ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร 
ด้านการศึกษา และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายนที่ผ่านมา

ดร.วรนารถ ดวงอุดม ผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยั
และพัฒนา กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลง

ร่วมวิจยั ต่อยอดพฒันาชมุชน
มจษ. MOU ๒ เขตใกล้เคียง

ร่วมมอื : รองศาตราจารย์นนัทกา ทาวฒุ ิรองธกิารบดี
ฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ ลงนามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมอืทางด้านบรกิารวชิาการและการวิจยั ร่วม
กบั เขตจตจัุกร และเขตลาดพร้าว ณ ห้องประชุมพมิานจนัทร์ 
ชั้น ๑๒ เมื่อเร็ว ๆ  นี้

กีฬาสัมพันธ์... สร้างสรรค์บุคลากร
ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

ปลูกต้นกล้ามเหสักข์ – สักสยามินทร์ ต้องขุด
หลุมลึก ๕๐ เซนติเมตร ด้านกว้างและยาว 
๕๐ เซนติเมตร ตามหลักการปลูกของส�านัก
พระราชวัง และวิธีการปลูกจะต้องใช้ ปุ๋ยคอก
ผสมปุย๋หมกั ฟ่างข้าว ดนิ ใส่ต้นกล้าและข้ันตอน
สดุท้ายคือกลบด้วยดนิ เพราะถ้าท�าตามขัน้ตอนนีจ้ะ
ช่วยให้ต้นกล้ามเหสกัข์ – สกัสยามินทร์

ความร่วมมอืทางด้านบริการวชิาการและการวจิยั 
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับส�านักงานเขตจตุจักร
และส�านักงานเขตลาดพร้าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษา และ
การพัฒนาชุมชน โดยให้มีการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ซึ่งกันและกัน และใช้ทรัพยากรทางด้าน
บรกิารวชิาการร่วมกนั และส่งเสรมิความร่วมมอื
ในชุมชน ทั้งภาครัฐ และเอกชน อีกทั้งส่งเสริม
การท�าวจิยัร่วมกนั เพือ่การพฒันานวตักรรม และ
องค์ความรู้ใหม่ เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน  
ทั้งภาครัฐ และเอกชน

ท้ังน้ี ในพิธีลงนามฯ มีผู้บริหาร และหน่วย
งานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเข้าร ่วมในพิธ ี
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือคร้ังน้ี พร้อม
ท้ังได้มีการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู ้แนวทาง

การบรกิารวิชาการและการวิจยักับหวัหน้าฝ่ายต่าง ๆ  
ของส�านักงานเขตจตุจักร และส�านักงานเขต
ลาดพร้าว เพื่อร่วมสะท้อนความต้องการร่วม
กันในการดูแลและพัฒนาชุมชน 

ดร.วรนารถ กล่าวต่อว่า การลงนามครัง้นีจ้ะ
เกดิประโยชน์อย่างมาก ในเรือ่งการท�างานร่วมกัน 
ระหว่างมหาวทิยาลยักบัส�านกังานเขตจตจุกัร และ
ส�านกังานเขตลาดพร้าว ทีจ่ะมกีารท�างานทีเ่ป็น
ระบบมากข้ึน และเกิดความต่อเนือ่ง ซึง่จะท�าให้ 
เหน็ความร่วมมือร่วมใจของบคุลากรมหาวิทยาลยั
และชุมชนมีพลังอย่างเห็นได้ชัด และสามารถ 
ใช้ทรพัยากรร่วมกนั ทัง้เรือ่งของสถานที ่บคุลากร 
นกัวิชาการ 

“หากในอนาคตทางส�านักงานเขตจตุจักร
และส�านกังานเขตลาดพร้าว ต้องการ
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 ถ้าพดูถงึกระแสในตอนนี ้คงหนีไม่พ้นศกึของฟตุบอลยโูร ๒๐๑๖  ทีก่�าลงัเป็นทีย่อดฮติส�าหรบัคอบอล แล้วก็เชือ่ว่ามหีลาย ๆ คนคงมีทีมที่
ตัวเองชื่นชอบ และเฝ้าเชยีร์ พร้อมส่งแรงใจกนัผ่านหน้าจอทวี ีแต่บางคนก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการพนัน เรามาดูกันว่านักศึกษา มีความเห็นกับ 
ศึกฟุตบอลยูโรครั้งนี้กันอย่างไรบ้าง

ฟุตบอล กับ การพนัน!?!

นายปรัญชัย สิริอัดคานนท์ (แบงค์)
นกัศกึษาชัน้ปีที ่๓ แขนงวทิยโุทรทศัน์และส่ือใหม่ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวทิยาการจดัการ
 ผมก็เป็นอีกคนที่ชอบดูฟุตบอล ผมเชียร์อิตาลี เพราะอิตาลีมีนักเตะดัง ๆ อยู่เยอะ 
และเป็นทมีทีเ่ล่นดี เก๋าเกม แต่ผมเชยีร์อย่างเดยีวไม่เล่นการพนนั เพราะคดิว่าการเล่น
พนันไม่ได้ท�าให้ใครรวย ถ้าหากการพนันท�าให้คนรวยจรงิ ทกุคนคงหนัไปเล่นการพนนักันหมด 
การพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดี ผิดกฎหมาย อย่าไปเล่นเลยครับ ดูเพื่อความบันเทิงดีกว่าครับ

นางสาวทิวาพร จอมแปง (เหมย)
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ แขนงการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
 ถ้าขึ้นต้นด้วยค�าว่าการพนัน มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีแล้ว ก็เลยคิดว่าฟุตบอลมันก็เชียร์ได้ดูได้ แต่ไม่อยากให้
เล่นการพนัน เพราะเห็นว่าคนที่ติดการพนัน ต้องไปวิ่งราวลักทรัพย์เพื่อหาเงินไปใช้หนี้กันเยอะ เลยคิดว่า 
ดูหรือเชียร์อย่างเดียวดีกว่า อย่าไปเล่นการพนันเลย เพราะอาจเกิดอาชญากรรมเพิ่มขึ้นในสังคมเรา ก็เป็นห่วง 
ในจุดนี้ สุดท้ายอยากให้ดูให้เชียร์กันแบบสนุกไปกับมันก็พอแล้ว ทุกคนก็มีความคิด ก็น่าจะรู้ว่าอะไรดีไม่ดีค่ะ

ธรุกิจร้านค้าออนไลน์กลายเป็นทีน่ยิมอย่างมาก 
ในปัจจบุนั ด้วยความสะดวกสบาย และสามารถ
ดูแลธุรกิจของตัวเองได้ทุกท่ี ไม่ว่าคุณจะอยู่
ที่ไหน ใคร ๆ ก็สามารถท�าธุรกิจทางด้านนี้ได้ 
นางสาวชนกิานต์ ทองเกลา หรือน�า้ นกัศึกษา
ช้ันปีท่ี ๓ สาขาวชิาการแพทย์แผนจนี วทิยาลยั
การแพทย์ทางเลือก หนึ่งในวัยรุ่นสาวที่เปิด
ร้านค้าออนไลน์ และมีตัวช่วยดี ๆ อย่าง  
“ล้มเป็นร้อย ลกุได้ล้าน” หนงัสือสร้างแรงบนัดาลใจ  
เพ่ือไปสู่จุดมุ ่งหมายของชีวิต เรื่องราวของ 
“ชมพู ่- กชพรรณ วริฬุห์รกัษ์สกลุ”

“หนังสือเล่มนี้อ่านแล้วรู้สึกว่าได้ก�าลังใจ 
ในการด�าเนินชีวิต การเรียน และการท�างาน 

รวมไปถงึการด�าเนนิธรุกจิค่ะ เนือ่งจากขายของ
ออนไลน์อยูแ่ล้ว หนงัสอืเล่มนีถื้อว่าตอบโจทย์
กบัสิง่ทีเ่ราท�าอยู ่ท�าให้เรามแีรงผลกัดนัและมี
แรงสู้ต่อในการขายของออนไลน์” น�้า เล่าถึง
เหตผุลทีเ่ธอเลือกอ่านหนงัสอืเล่มนี้  

“เน้ือหาในหนังสือ เป็นการเล่าเรื่องของ
ตัวผู ้แต่งเอง ซ่ึงเป็นคนที่เคยพบกับความ 
ล้มเหลวมาก่อน ก่อนทีจ่ะตัง้เป้าหมายให้ตวัเอง
ว่า “ชาตนิีต้้องรวยให้ได้” จงึพยายามพสิจูน์ตวั
เอง โดยเรยีนจบการตลาดมา และรกัการค้าขาย 
อยูแ่ล้ว เธอสามารถไปขายของทกุทีท่ีส่ามารถ
ไปได้ ฝ่าฟันทกุอปุสรรคจนประสบความส�าเรจ็ 
ซึง่วนันีเ้ธอได้เป็นเจ้าของธรุกิจคอนแทคเลนส์ 
๑๐๐ ล้าน” น�้า เล่าให้ฟังถึงเน้ือหาในหนังสือ 
เล่มโปรด และเล่าต่อว่า

“สิง่ทีไ่ด้รบัจากหนังสือเล่มนี ้คอืแรงบนัดาลใจ
ในการวางแผนการท�าธุรกิจ และท�าให้เรามี
ก�าลังใจสู้ต่อ อีกทั้งยังให้รู้จักการมองหากลุ่ม
เป้าหมายและมุง่ไปยงัจดุทีล่กูค้าสนใจ สอนให้
ฝ่าฟันอปุสรรคปัญหาต่าง ๆ  และการเป็นแม่ค้า
ทีด่ ีเราชอบประโยคหนึง่มากทีเ่ขยีนว่า “หวัใจ
ของแม่ค้า ใช้ใจและความรู้สึก ท�ามันออกมา
ให้ดีที่สุด” น�้า พูดถึงสิ่งที่ได้รับจากหนังสือ 
เล่มโปรด และเล่าต่อว่า

“นอกจากหนังสือเล่มน้ีแล้ว ยังมีหนังสือ
ประเภทอ่ืนทีส่นใจด้วย แต่ส่วนมากจะชอบอ่าน
หนงัสอืทีเ่กีย่วข้องกบัการวางแผนการท�าธรุกจิ 
หรืออ่านหนังสือเกี่ยวกับที่ตัวเองเรียน เช่น
สมนุไพรจนี การฝังเขม็ ถือว่าเป็นการทบทวน

บทเรยีน และหาความรูเ้พิม่เตมิค่ะ” น�า้ เล่าให้
ฟังถงึหนงัสอืประเภทอ่ืนทีช่อบอ่าน

“การเลอืกหนงัสอือ่านสกัหนึง่เล่ม น�า้เลือก
จากสิ่งที่เราสนใจเป็นอันดับแรก ลองลงมา
ก็จะเป็นหน้าปกว่ามีความน่าสนใจมากน้อย 
แค่ไหน แล้วค่อยมุ่งไปดูส่วนอ่ืน ๆ ค่ะ” น�้า  
พดูถงึวธิกีารเลอืกหนงัสอื

น�้า บอกกับเราอีกว่า “ส�าหรับใครที่สนใจ
อยากท�าธุรกิจเป็นของตัวเอง แต่ไม่รู้จะเริ่ม
จากตรงไหนดี น�้าแนะน�าหนังสือเล่มนี้เลยค่ะ 
“ล้มเป็นร้อย ลกุได้ล้าน” หนังสอืเล่มนีใ้ห้ก�าลงั
ใจในการใช้ชีวิต ท�าให้เรามีแรงผลักดันต่อสู้
กบัอุปสรรคต่าง ๆ  อกีท้ังยงัได้แนวคดิในการท�า 
ธรุกจิอกีด้วยค่ะ”

ใครที่สนใจอยากท�าธุรกิจ 
เป็นของตวัเอง แต่ไม่รูจ้ะเริม่จาก
ตรงไหนดี น�า้แนะน�าหนงัสอืเล่มน้ี
เลยค่ะ “ล้มเป็นร้อย ลุกได้ล้าน”
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สวัสดีท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

สวัสดีครับ พี่น้องชาวจันทรเกษมทุกท่าน เป็นที่ทราบกันดีแล้วนะครับว่าในปี พ.ศ. 
๒๕๕๙ นี้ จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
กรุงเทพมหานครและเขตภาคกลาง ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) โดยบัญฑิตจากมหาวิทยาลัย
ราชภฏัจันทรเกษมของเราจะเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ในวนัที ่๑๔ สงิหาคม ๒๕๕๙ 
ในส่วนตัวของผู้เขียนเองได้มีโอกาสถวายงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มาตั้งแต่
บรรจเุข้ารับราชการเมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ทีก่รมการฝึกหดัคร ูต่อเนือ่งมาโดยมขิาด เป็นระยะ
เวลา ๓๑ ปี โดยมภีาระหน้าทีแ่ตกต่างกนัไป จึงอยากจะมาเล่าเกรด็เลก็เกรด็น้อยทีท่กุท่าน
อาจจะยังไม่ทราบว่าในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น
เรื่องที่ยิ่งใหญ่และควรจดจ�ามากขนาดไหน ดังนี้ครับ

- พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ 
สยามมกฎุราชกมุาร และสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็ฯ แทน
พระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร

- พธิพีระราชทานปรญิญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวทิยาลัยราชภฏั (วทิยาลยัครใูนขณะน้ัน)  
เริ่มครั้งแรกในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๒๑ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร มีบัณฑิตเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ๒,๓๐๓ คน

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๑  
ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งสิ้น ๗๕ ครั้ง

- สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกมุาร เสดจ็ฯ แทนพระองค์ไปพระราชทาน

นายบุญเกียรติ ธีระภากร
รักษาราชการแทน  

ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี

ปรญิญาบตัร นบัถงึปี พ.ศ.๒๕๕๘ รวม ๗๓ ครัง้ และสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ๒ คร้ัง คือ  
ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ และ พ.ศ. ๒๕๒๖

- บณัฑติทีเ่ข้ารบัพระราชทานปรญิญาบัตร ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถงึ พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมทัง้สิน้ ๑,๙๕๒,๘๐๙ คน จากผู้ส�าเร็จการศึกษา 
๒,๒๙๖,๓๑๗ คน

- ปริญญาบัตรที่ทั้ง ๒ พระองค์พระราชทาน มีน�้าหนักรวมปกประมาณ ๑๕๐ กรัม ดังน้ัน น�้าหนักรวมของปริญญาบัตรท่ีผ่านการ
พระราชทาน ประมาณไม่น้อยกว่า ๒๙๐ ตัน

ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ นับว่า
เป็นพระมหากรณุาธคิณุท่ีมต่ีอชาวราชภฏัทุกคนในฐานะคนกรมการฝึกหดัคร ูคนราชภัฏยงัรูส้กึปลาบปลืม้และตืน่เต้นทกุครัง้ ทีไ่ด้มโีอกาสถวายงาน 
เราชาวราชภัฏจันทรเกษมและบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมทุกคน ก�าลังรอที่จะถวายงาน ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙  
ด้วยความตั้งใจและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างเต็มเปี่ยม
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เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขท่ี ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณาธิการ วีระชัย ตระหง่านกิจ  
กองบรรณาธิการ : พรทิพย์ ไกรถาวร, อ้อมฤทัย แสงแดง, จารุวรรณ จันทมาลา, ภัทราพร นิกรติณชาติ, ดนิตา แสงสาคร, ธนพล เฉลียวจิตวณิช

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com

“กีฬาสัมพันธ์ สร้างสรรค์บุคลากร”

การ เข ้ า ร ่ วมแข ่ งขั นกีฬาบุ คลากร 
ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ครัง้ที่ 
๓๕ “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ ๔ – 
๑๑ มถินุายน ๒๕๕๙ ทีผ่่านมา ณ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
เพื่อปลูกฝังบุคลากรให้มีการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์  จิตใจและสร้างสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างมหาวิทยาลัย ได้แสดงออกถึงความ
สามัคคีเป็นหมู ่คณะ มีระเบียบวินัย รู ้แพ้  
รู้ชนะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้มีการส่ง
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ซึ่งครั้งนี้
น�าเหรียญกลับมาได้ทั้งส้ิน ๓ เหรียญเงิน ๒ 

เหรยีญทองแดง เรามาท�าความรูจ้กักบันกักฬีา
คนแรกกันเลยครับ

เริ่มด้วย นายวิษณุ จิตตรุ ่งเรือง หรือ 
“พี่กั๊ก” นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ คณะ
วิทยาการจัดการ ผู้คว้าเหรียญเงินจากกีฬา
กรีฑาประเภทกระโดดไกล และเหรียญ
ทองแดงจากกีฬาประเภทว่ิง ๑๐๐ เมตร  
พูดถึงจุดเริ่มต้นที่ลงแข่งขันกรีฑาในคร้ังนี้ว่า 
ส่วนตัวเป็นคนทีช่อบวิง่อยูแ่ล้ว มจีดุเด่นคอืวิง่เร็ว 
อกีทัง้เป็นกฬีาทีเ่ราชืน่ชอบมาต้ังแต่สมยัเดก็ ๆ 
จึงตัดสินใจมาลงแข่งกรีฑา ประเภทวิ่ง ๑๐๐ 
เมตร และกระโดดไกล ส่วนตัวแล้วไม่ถนัด
เท่าไรแต่อยากลองเพือ่หาประสบการณ์ในครัง้นี้
ว่าจะกระโดดไปได้ไกลเท่าไร ซึ่งไม่คิดว่าจะ
กระโดดได้ไกลถงึ ๕.๑๓ เมตร รายการนีถ้อืเป็น
ครั้งที่ ๓ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร 
ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ 

“การเตรียมความพร้อมไม่มีอะไรมาก 
ส่วนใหญ่จะเป็นการออกก�าลงักายทุกเย็น เป็น
ประจ�าอยู่แล้ว สัปดาห์ละ ๔ วัน วิ่ง ฟุตบอล 

ฟุตซอล หรือถ้ามีเวลาว่างก็จะหาเวลาดูแล
ตัวเองมากกว่านี้ และที่ส�าคัญควรมีวินัย 
ในการซ้อม หลกั ๆ  เลยจะดใูนเรือ่งของการกนิ  
เพราะว่าเร่ืองอาหารการกินถือปัจจัยส�าคัญ 
และต้องพักผ่อนให้เพียงพอ พอถึงวันจริง
ตื่นเต้นมาก เม่ือเจอนักกีฬาเก่ง ๆ ระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับจังหวัด เหมือนกับว่าเรา
แข่งกับเขาด้วย แข่งกับตัวเราเองด้วย” นาย
วษิณุ เล่าถงึการเตรยีมความพร้อมก่อนวนัแข่ง 
และเล่าต่ออีกว่า

“การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ถึง
จะเหนือ่ยแต่อย่างน้อยกส็นกุกบัสิง่ทีท่�า อกีทัง้ 
ยังได้รับประสบการณ์ที่ดี ได้รู้จักผู้คนมากมาย 
รู ้จักนักกีฬาหน้าใหม่ ๆ รวมไปถึงยังได้พบ
เพื่อนต ่างมหาวิทยาลัย ถือเป ็นการสาน
สัมพันธ์ที่ดีมาก  มีความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็น
ตัวแทนของมหาวิทยาลัย ถึงแม้ว่าจะคว้า
เหรียญกลับมาได้เพียงสองเหรียญ แต่ตัวเอง
ก็ท�าเต็มที่แล้ว

อยากเชญิชวนให้ทกุคนหนัมาออกก�าลงักาย 

ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

นายโชติวัฒน์ อินทรรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที ่ ๓
แขนงวารสารศาสตร์และสื่อออนไลน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
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ถงึจะเหนือ่ยแต่อย่างน้อยกส็นกุกบัสิง่ที่
ท�า อีกท้ังยงัได้รบัประสบการณ์ทีด่ ีได้รูจ้กั
ผู้คนมากมาย รู้จักนักกีฬาหน้าใหม่ ๆ

เพียงออกมาวิ่ง หรือท�ากิจกรรมต่าง ๆ  ก็ถือว่า
เป็นการออกก�าลังกายแล้ว เพ่ือสุขภาพของ
ตนเอง และหากปีหน้ามีการจัดแข่งขันกีฬา
บุคลากรอีก ผมเข้าร่วมอย่างแน่นอนครับ  
แต่จะมีการพัฒนาและเตรียมความพร้อม 
ซ้อมให้หนกัมากขึน้กว่าเดิม เพือ่เหรยีญรางวัล
และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย” นายวิษณุ  
เล่าทิ้งท้าย

ท่านต่อมา อาจารย์สาวสวยประจ�าสาขา
วิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์
ผกาวดี ไวกสิกรรม หรืออาจารย์ออย ผู้คว้า
เหรียญเงินจากกีฬาประเภทวิ่ง และเหรียญ
ทองแดงจากกีฬากรีฑาประเภทกระโดดไกล 
ได้เล่าให้ฟังว่า เดิมเป็นนักกรีฑามาตั้งแต่สมัย
เด็ก ๆ จุดเริ่มต้นการแข่งขันกีฬาวิ่งมาตั้งแต่
สมยัมธัยม อกีทัง้มดีกีรไีปแข่งระดบัเขต ระดบั
ประเทศอกีด้วย จนกระทัง่มาเป็นอาจารย์สอน
กรีฑาอยู่ทุกวันนี้ การวิ่งช่วยเสริมสร้างพละ
ก�าลังของกล้ามเนื้อขา เป็นหนึ่งกีฬาที่ถนัด
ที่สุด จึงตัดสินใจลงแข่งกีฬาประเภทวิ่งและ
กีฬากรีฑาประเภทกระโดดไกล 

อาจารย์ผกาวดียังเล่าให้ฟังต่อว่า ก่อน
วันแข่งขันจริง จะหาเวลาว่างไปฝึกซ้อมวิ่งที่
สนามกฬีา บางวนัเล่นแบดมนิตนั เพือ่เป็นการ
ออกก�าลังกายที่หลากหลาย และที่ส�าคัญคือ
การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ถึง
แม้อายุจะเพิ่มขึ้นแต่ก็ต้องใส่ใจกับอาหารการ
กินเป็นหลัก การได้ไปร่วมแข่งขันกีฬาครั้งนี้ 
นอกจากจะได้สุขภาพกายที่ดีแล้ว สุขภาพใจก็
แข็งแรงเช่นเดียวกัน

“จุดมุ่งหมายอีกอย่างหนึ่งของอาจารย์  
คือการเป็นแบบอย่างให้นักศึกษา ให้หันมา 
ออกก�าลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
และท่ีเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ก็ไม่ได้หวัง
อะไรมาก แค่ตดิ ๑ ใน ๓ อาจารย์กด็ใีจมากแล้ว  
นอกจากเหรียญรางวัลที่ ได ้จากกีฬาสอง
ประเภทนี้แล้ว ยังได้มิตรภาพ สุขภาพที่แข็ง
แรงและความสนุกสนาน อีกทั้งมีคณาจารย์ 
และนักศึกษามาร่วมแสดงความยินดี และ 
เรากเ็ปรยีบเสมอืนเป็นตวัแทนของมหาวทิยาลยั 
แค่นีก้ภู็มใิจแล้ว” อาจารย์ผกาวด ีเล่าถงึจดุมุง่หมาย
และความภาคภูมิใจที่ตนเองได้รับ

ปิดท้ายด้วย กีฬาวอลเลย์บอลในร่มชาย 
ประเภททมี น�าทัพด้วยกปัตันทมีนายธนาเสฎฐ์ 
ผลเงาะ เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานทัว่ไปและรกัษา
ราชการแทนหัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป 
พูดถึงการควบคุมดูแลทีมว่า การดูแลทีม เน้น
การพูดคุยกันเปรียบเสมือนครอบครัว มีการ
จัดตารางเวลาและรูปแบบการซ้อมในแต่ 
ละวนั โดยเวลาการฝึกซ้อมจะมน้ีอง ๆ  นกักฬีา
ของมหาวิทยาลัย มาช่วยในการฝึกซ้อม แต่
ปัญหาหลัก ๆ ของทีมมักจะประสบปัญหาใน
การรวมตัวกัน เรื่องของเวลาที่ไม่ตรงกัน และ
แต่ละคนตดิภาระกจิ ท�าให้เวลาการฝึกซ้อมนัน้ 
ลดน้อยลง แต่ก็อาศัยจังหวะในการพูดคุย
สื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา จุดแข็งของทีมที่ดีอยู่
แล้วคงรักษาไว้และพัฒนาให้ดีกว่าเดิม ส่วน
จุดอ่อนของทีมยังคงต้องแก้ไขและพัฒนา
ท�าให้ดีที่สุด

“ความภาคภูมิใจของทีม ทุกคนคิดว่ามา
ถึงจุดนี้แล้ว ผลจะเป็นอย่างไรไม่ส�าคัญ ถือว่า
เราประสบความส�าเร็จแล้ว ถามว่าภาคภูมิใจ
ไหม ภาคภูมิใจมาก ขอบคุณกองเชียร์ทุกคนที่
ไปให้ก�าลงัใจ ทัง้ท่านอธกิารบดแีละนกักฬีาทกุคน 
เราไม่ได้หวังแค่เหรียญเพียงอย่างเดียว เราได้
มติรภาพ การพดูคยุแลกเปลีย่นความคดิกนั ซ่ึง
เป็นสิ่งที่ไม่ได้หากันง่าย ๆ  

ส่วนเหรียญรางวัลที่ได้มานับเป็นความ
ภาคภูมิใจของทุกคนในทีม ที่ได้สร้างชื่อเสียง
ให้แก่มหาวิทยาลัย เหรียญรางวัลที่ได้มาจะ
เป็นแรงผลักดัน ให้เราพัฒนาฝีมือต่อไป  เพื่อ
ปีหน้าเราจะคว้าเหรยีญทองกลบัมาให้ได้” นาย
ธนาเสฎฐ์กล่าวถึงความภาคภูมิใจ และกล่าว
ทิ้งท้ายว่า

ขอเป็นตวัแทนเชญิชวนบคุลากรทกุท่าน 
เข้าร่วมการแข่งขนักฬีาบคุลากรฯ คร้ังที ่๓๖  
ในป ีหน ้ า  หรื อหากท ่ านใดสนใจกีฬา
วอลเลย์บอลสามารถสมัครเข้าร่วมมาเป็น
ส ่วนหนึ่งของทีม เพียงท ่านมีใจรักและ 
ชืน่ชอบด้านกฬีา หรอืหากท่านใดไม่ถนดัด้าน
กฬีา ขอเพยีงแรงกายแรงใจ เป็นกองเชยีร์ให้
กับทางมหาวิทยาลัยฯ เพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ แล้ว
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ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น ๓ อาคารส�านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายนที่ผ่านมา

การอบรม “การประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”

ต่อจากหน้า ๑

มจษ. MOU ๒ เขตใกล้เคียง

ต่อจากหน้า ๑

จันทรเกษม ปลูกสัก

วิทยากรเพ่ือไปพูดในชุมชน ทางเราก็จัดหา
อาจารย์ของมหาวทิยาลยัให้ และปีนีเ้รามกีาร
ตดิตามชมุชนแต่ละพืน้ที ่การลงพืน้ทีส่�ารวจเพือ่
ท�าการวจิยั เรากจ็ะได้ทางเขตประสานงานให
แล้วกล็งพืน้ทีต่รวจสอบกบัทางเรา และถ้าพบ

ว่าชุมชนเขาต้องการหรือขาดอะไร เราก็จะ
ท�าการพฒันาในจดุนัน้” ดร.วรนารถ กล่าว

ดร.วรนารถ กล่าวต่ออีกว่า ความร่วมมือ
ทางด้านบรกิารวชิาการและการวิจยัครัง้น้ี รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สมุาล ีไชยศภุรากลุ อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม และ นายสทุนิ 
วิกัยกิจ ผู้อ�านวยการเขตลาดพร้าว และนาย
เชาวฤทธิ ์ทรงนวรตัน์ ผูอ้�านวยการเขตจตจุกัร 
ให้การสนบัสนนุในความร่วมมอืและข้อตกลงนี้ 
เป็นอย่างดี เพราะเห็นด้วยในการส่งเสริม
พัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษา และการ
พฒันาชมุชน อกีท้ังการส่งเสรมิการท�าวจิยัร่วมกนั 
เพือ่การพฒันานวตักรรม และองค์ความรูใ้หม่ 
เพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ต่อชมุชน 

“ส�าหรับในอนาคตนั้น ทางเราก็มีการ 
เตรียมแผนที่จะพัฒนาให้ดีกว่าเดิม ตอนนี้เรา
จะมองถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละชุมชน ว่า
มีปัญหาในด้านไหน เราก็จะท�าการวิจัย แล้ว 
น�ามาพฒันาให้กบัชมุชนนัน้ ๆ  ในภายภาคหน้า” 
ดร.วรนารถ กล่าว

แข็งแรงมากขึ้น และทางคณะเกษตรฯ ก็ได้
ออกแบบการดแูลในเรือ่งของการรดน�า้โดยใช้
ระบบน�้าหยด ระบบนี้เป็นระบบแบบตั้งเวลา
ในการรดน�า้ต้นไม้ ๒ ช่วงเวลา ช่วงเช้า ๐๘.๓๐ น.  
และช่วงเย็น ๑๗.๓๐ น. ใช้เวลาในการรดน�้า 
๑๐ นาที” คณบดีฯ กล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมนทร์ กล่าวต่อ
อีกว่า กิจกรรมการปลูกต้นกล้ามเหลักข์ –  
สักสยามินทร์ คร้ังนี้ยังได้รับเกียรติจากรอง 
ผู ้ว ่าราชการจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วน
ราชการ ประชาชนอ�าเภอสรรคบุรี รวมถึง 
ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรจันทรเกษม 
เข้าร่วมการปลูกต้นกล้าด้วย

“การจัดกิจกรรม “รวมใจภักดิ์  ปลูก
มเหสักข์ – สักสยามินทร์ ถวายพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ครั้งน้ีถือได้ว่าเป็นการ

แสดออกถงึความจงรกัภกัดต่ีอสถาบนัพระมหา
กษตัรย์ิไทย และร่วมเฉลมิพระเกยีรตพิระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาพันธุกรรมพืชของประเทศให้ยั่งยืนเป็น
ท่ีรู้จักแพร่หลายในประเทศ และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรของชาติอย่างยั่งยืนต่อไป และใน
อนาคตทางคณะเกษตรและชีวภาพจะมีการ
ปลูกต้นกล้าสักมเหสักข์ – สักสยามินทร์เพิ่ม
ขยายทกุ ๆ  ปี และจะให้เป็นแหล่งธนาคารของ
ต้นไม้ทีค่วรแก่การปกปักรักษาไว้” คณบดฯี กล่าว
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ณ ห้องประชุมจนัทร์จรสัช้ัน ๓ อาคารส�านกังานอธกิารบดี
เมื่อวันท่ี ๑๒ กรกฎาคมที่ผ่านมา  

งานเทศกาลอาหารขแมร์ ครั้งที่ ๒ 
“ปริศนา...ปลาม้า”



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕

ปทฝ.จันทรเกษม

http://www.chandra.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
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จันทร์กระจ่างฟ้า
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บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี  
ภาคปกติ ประเภทรับตรง รอบที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคมที่ผ่านมา  


